

Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử

Họ và Tên: Nguyễn Thị Lai (Tùng Tân)

Tuổi: 18 tuổi - 10/10/1991

Đoàn: Thiếu Nữ

GDPT: Thiện Tài

Miền: Tố Liên

Quốc Gia: Hoa Kỳ

Từ lúc tôi còn ở Việt Nam, tôi chẳng biết đi sinh hoạt GDPT là gì cả. Cứ mỗi dịp rằm hay mồng một là tôi theo mẹ đi chùa lễ Phật, lúc đó tôi nhìn thấy có một nhóm bạn đồng lứa tuổi của tôi, hay lớn hơn đang sinh hoạt chung với nhau tại chùa thật vui. Lúc đó tôi rất là hiếu kỳ, và tự hỏi tại sao các bạn đó lại mặc cùng chung một màu áo lam, đồng thời còn gọi mấy bác lớn tuổi hơn họ là anh, trong khi đó tôi có nhiều điều thắc mắc lắm nhưng không có thời gian để mà tiếp xúc và nói chuyện với mấy bạn. Cho đến khi tôi theo gia đình qua nước Mỹ, hơn 1 năm tôi chưa bao giờ đi chùa, hơn nữa tôi cũng không biết ngôi chùa nằm ở đâu, nên tôi đành phải đi nhà thờ trong một khoảng thời gian dài trong năm đó. Có một hôm tôi quen được mấy bạn ở đây rồi từ từ họ dẫn tôi đến ngôi chùa cách nhà tôi khoảng 20 phút lái xe, lúc vào chùa tôi thấy rất vui được gặp lại những bạn mặc đồng phục áo lam khác.

Cứ mỗi buổi chủ nhật là gia đình tôi đi đến chùa, rồi tôi được tiếp xúc và sinh hoạt với GDPT Thiện Tài nhiều hơn, không lâu sau tôi được tham gia và sinh hoạt chung với GDPT TT và được mặc cùng chung một màu áo lam, và rồi tôi mới hỏi bác gia trưởng tại sao các bạn ở trong GDPT lại gọi mấy bác lớn tuổi hơn họ bằng anh hoặc chị chứ? thế rồi bác mới giải thích cho tôi hiểu, cuối cùng câu hỏi thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Sau đó tôi nghe BGT nói sẽ tổ chức 1 cuộc trại huấn luyện tại chùa, để huấn luyện các em trại sinh đoàn Anoma-Ni Liên và đoàn Tuyết Sơn. Tôi vẫn nhớ về đêm "lửa" trại thật vui tối hôm đó có những bài hát và múa của các em và anh chị Trưởng rất thú vị, không ngờ tối hôm đó ai cũng hăng hái và mạnh

dạng ca hát nhạc kịch cho văn nghệ để tăng thêm bầu không khí vui vẻ trong đêm lửa trại, làm các thầy, các bác, và anh chị khen và vỗ tay hoan hô các em. Thời gian trôi nhanh thật cuối cùng về một cái đă Bế Mạc trại, từ các khóa học và đời sống tập thể trên đất trại, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều hay mà tôi có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày hoặc sinh hoạt tại chùa. Hết cuộc trại này tôi còn tham gia trong những tiết mục sinh hoạt khác trong GDPT TT, trong những ngày lễ lớn như lễ Vu Lan, Phật Đản v.v.... chúng tôi đều có những tiết mục diễn văn nghệ thật vui, dù có mệt hay là khó khăn thì chúng tôi cũng cố gắng, vì chúng tôi muốn dâng một chút lòng thành lên ngôi Tam Bảo, tiếp đến là các bậc phụ huynh và các bác Phật tử.

Chủ nhật tuần nào tôi đều đi sinh hoạt GDPT tại chùa, sau buổi lễ Phật thì nghe BGT nói câu chuyện dưới cờ, tiếp đến là có lớp học tiếng việt dành cho các bạn và các em để ở đây không biết nói tiếng việt. Tôi cảm thấy lớp học tiếng việt này rất có ý nghĩa, nó có thể giúp ích cho nhiều bạn sống ở đây hoặc đi sinh hoạt tại chùa không biết nói hay viết tiếng việt, và tôi nghe BGT nói học tiếng việt có thể giúp mình không quên đi tiếng mẹ đẻ và gìn giữ nền văn hóa Việt Nam của mình. Riêng tôi và các bạn đồng lứa thì biết nói và viết tiếng việt nhiều, mà chúng tôi vẫn tiếp tục học và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của đất nước Việt Nam hơn. Chúng tôi còn có những hoạt động vui chơi và nấu ăn sau buổi học Phật pháp, đến cuối giờ thì tất cả các bạn và anh chị trưởng cùng nắm tay nhau làm thành 1 vòng tròn để hát bài “Giây thân ái” rồi ra về. Thế mà thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát mà đã 2 năm trôi qua rồi tôi cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào tôi đã tham gia sinh hoạt vào GDPT TT nữa. Khi tôi còn ở VN tôi rất ít đi chùa và đồng thời cũng không hiểu nhiều về đạo Phật gì mấy, nhưng trong những khoảng thời gian đi sinh hoạt trong GDPT TT giúp tôi đi chùa nhiều hơn và tham gia vào các hoạt động trong GDPT và tại chùa.

Nguồn: <https://gdptthegioi.net/2010/02/bai-du-thi-viet-van-10/>